

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác tham gia xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo 6 tháng đầu năm 2023**

#### **Kính thưa:**

- Chủ tọa kỳ họp;
- Các đồng chí lãnh đạo huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri huyện nhà.

Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri huyện nhà lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhất trí với báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa trình bày. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tôi xin thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền như sau:

#### **I. Tình hình chung:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, cùng với sự phát triển của huyện, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động bám sát với tình hình thực tế của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; qua đó tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước xây dựng và thể hiện rõ hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

#### **II. Kết quả Công tác tham gia xây dựng chính quyền:**

- Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp

luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; xây dựng và triển khai 115 kế hoạch, công văn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận, trong đó, tập trung đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp thực tiễn tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực triển khai các mô hình chăm lo cho người nghèo, người yếu thế giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”,... Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo, chủ quyền quốc gia.

- Quán triệt triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Hướng dẫn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Triển khai Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; định hướng tuyên truyền các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; Công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

- Công tác giám sát và phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm thực hiện có trọng tâm và hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Du lịch trên địa bàn huyện. Thông qua giám sát đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch địa bàn huyện Côn Đảo; việc khai thác tiềm năng để phát triển du lịch; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch; những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 với các hình thức: Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; nắm bắt tình hình và tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị từ phương tiện thông tin đại chúng, từ phản ánh của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giám sát việc thực hiện chương trình hành động đã trình bày khi đại biểu ra ứng cử.

- Triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đảng viên tại nơi cư trú thông qua 9 hòm thư góp ý đặt tại nhà Văn hoá các Khu Dân cư.

- Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023; Ra Quyết định thành Ban giám sát đầu tư cộng đồng Khu dân cư số 2 và triển khai giám sát công trình sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2); thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng Khu dân cư số 5 giám sát công trình xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư số 5.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp các đoàn thể huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Tại hội nghị có 150 đại biểu làm cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự với 22 lượt ý kiến tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Ủy ban MTTWQ Việt Nam huyện đã chủ trì tổ chức hội nghị phản biện đối với Dự thảo “Đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2045”. Tại hội nghị có 30 đại biểu tham dự với 16 lượt đại biểu tham gia phát biểu 40 ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo như: Quy hoạch sử dụng đất; quy mô dân số, lao động, việc làm; vấn đề cấp điện, nước; bố trí khu vui chơi, sản phẩm du lịch; định hướng không gian trong vùng 2 di tích, các khu vực chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả; vấn đề quy hoạch nhà ở; tổ chức không gian; giải pháp bảo vệ môi trường; ảnh hưởng và tác động của đề án quy hoạch đối với người dân.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ra quyết định thành lập Ban Vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo huyện Côn Đảo theo hướng dẫn.

- Triển khai lấy ý kiến đóng góp và tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án Luật Đường bộ và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;...

- Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa XV với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV. Tại Hội nghị có 436 cử tri tham dự; 04 cử tri phát biểu các nội dung về vấn đề điện, nước sinh hoạt, y tế, môi trường.

- Phối hợp Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Côn Đảo với Tổ đại biểu số 5, HĐND tỉnh khóa VII trước kỳ họp thứ Mười Bốn có 100 cử tri tham dự, 02 cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

- Phối hợp tổ chức 09 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 6 tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; có 279 cử tri của các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tham dự; có 14 cử tri tham gia phát biểu 27 ý kiến.

- Tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2023 – 2025 cho cấp uỷ Chi bộ, Ban Điều hành, Ban công tác Mặt trận thực hiện. Phối hợp UBND huyện, cơ quan chuyên môn huyện dự, chỉ đạo các

Khu dân cư tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2023 – 2025.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã góp ý 46 dự thảo Nghị quyết, các văn bản Quy định của Đảng, các dự thảo báo cáo, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chức năng nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề quan trọng: Tổng kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban TWMTTQ VN về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành “*Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*”; Báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; Báo cáo 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25- của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X

- Tham gia các cuộc vận động, đối thoại giải quyết khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án sau: Dự án Tuyến đường nội bộ Khu dân cư số 9 theo quy hoạch và dự án Tuyến đường kết nối từ Khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Dự án Đường trục phía Bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo; Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước Khu dân cư số 3; Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo.

- Phối hợp cơ quan chức năng huyện vận động các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án sau: Công trình Đường Trục phía bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo; Công trình tuyến đường kết nối từ khu 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và trụ sở đội CS PCCC huyện; Dự án Nhà ở xã hội, huyện Côn Đảo; công trình Nâng cấp đường Tạ Uyên và kiên cố hoá các tuyến mương thu gom nước thuộc Khu dân cư số 3.

- Tham gia các đoàn giám sát thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện; Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện do HĐND huyện chủ trì; đoàn giám sát đảm bảo chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ mầm non trên địa bàn huyện do Hội LHPN huyện chủ trì.

- Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo luôn được MTTQ Việt Nam huyện quan tâm thực hiện, đã phát huy được vai trò người tiêu biểu, uy tín, các vị chức sắc tôn giáo; vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa

phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

### **III. Một số kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường lồng ghép thực hiện các nội dung cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện mô hình an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ các công trình, phần việc để triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền 1.165.000.000 đồng.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Ban công tác MTCS trên địa bàn huyện đăng ký 11 công trình và phần việc chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 trị giá 466 triệu đồng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền vận động, hỗ trợ là: 841.000.000 đồng. Cụ thể: Triển khai kế hoạch “Tết vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Quý Mão 2023” đã chăm lo tết cho 621 gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi khó khăn, bệnh tật, gia đình chiến sỹ xuất ngũ, chiến sỹ nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 720.500.000 đồng. Trao 20 xuất học bổng cho các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi tuyển và các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 20.000.000 đ; Triển khai thực hiện “Mô hình giảm nghèo bền vững” năm 2023 cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50.700.000 đồng để mua ngư lưới cụ, sản xuất, kinh doanh; Hỗ trợ 05 trường hợp bệnh nặng, tai nạn, cứu trợ khó khăn đột xuất Người cao tuổi ốm đau, bệnh tật, khó khăn. Chi từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện tổng số tiền 51.000.000 đồng.

- Ngoài ra các tổ chức thành viên cũng đã phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội như trao quà cho các đối tượng công nhân viên chức lao động; trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí học tập; trao tặng quà cho trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Tín chấp cho nhân dân vay vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 75 tỷ đồng.

- Phối hợp tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp trao tặng quà cho các thanh niên Côn Đảo lên đường nhập ngũ với số tiền và thanh niên xuất số tiền 21.000.000 đồng. Tổ chức đi

thăm, tặng quà các đơn vị LLVT nhân các ngày lễ kỷ niệm với số tiền 30.000.000 đồng.

- Trong 6 tháng cuối năm 2023, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những quy định của địa phương. Qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến các tổ chức thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia một số ý kiến, kiến nghị sau:

1. Đề nghị UBND huyện Côn Đảo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tình hình an ninh trật tự, an giao thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn; xử lý nghiêm xe quá tải vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng không bảo đảm an toàn, gây ô nhiễm môi trường; tình trạng xe ô tô đậu, dừng không đúng nơi quy định gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và công tác bảo vệ môi trường, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường.

3. Quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch. Tăng cường kiểm tra hoạt động của trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo các hoạt động du lịch đúng quy định pháp luật; Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và các dịch vụ khác; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh du lịch.

4. Đề nghị UBND huyện tiếp tục kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm sớm triển khai đầu tư các dự án liên quan đến lĩnh vực điện, nước, xăng dầu, xử lý rác thải nhằm góp phần đảm bảo vấn đề an toàn về an ninh năng lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm 2023.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, quý vị đại biểu và cử tri huyện nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



*Huỳnh Thị Thanh Liên*